

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌNH LONG

Số: 201 /BC-HĐND-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Long, ngày 12 tháng 12 năm 2024

## BÁO CÁO

**Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND đối với các báo cáo  
của UBND thị xã trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND thị xã; qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND thị xã và một số cơ quan chức năng, Ban pháp chế HĐND thị xã họp ngày 10/12/2024 đã thống nhất với báo cáo về bố cục, thể thức cũng như nội dung của báo cáo, đồng thời nhận định và đánh giá tình hình một số nội dung về kết quả thực hiện công tác năm như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND THỊ XÃ

#### 1. Hoạt động của UBND thị xã

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần "Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững", UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, thị xã đi vào cuộc sống, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao; hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã.



Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao bảo đảm theo yêu cầu. Bên cạnh đó, UBND thị xã đã điều hành linh hoạt, hiệu quả, chỉ đạo thành viên UBND thị xã tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác phối hợp, làm việc trực tiếp với các địa phương, các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, ban, địa phương và cán bộ, công chức...

Ngoài ra UBND thị xã đã duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã... trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Tích cực giải quyết tốt các mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân, sâu sát, gần bó với Nhân dân, động viên mọi nguồn lực, mọi thành phần để đầu tư phát triển, coi trọng phát triển kinh tế đồng bộ với giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách và đồng bào dân tộc, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng xử lý công việc của các cơ quan hành chính được đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho người dân.

## **2. Công tác phòng chống tham nhũng**

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch tài chính, ngân sách trong cơ quan hành chính... nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, các chỉ đạo, công tác liên hệ giữa thị xã và các cơ quan, đơn vị đều thực hiện qua cổng thông tin điện tử. UBND thị xã thực hiện chế độ một cửa nhằm giảm thiểu thời gian công dân đến liên hệ công việc.



Mức độ chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 thị xã đã nỗ lực vươn lên vị trí thứ 2/11 huyện, thị xã, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2023.

Về ứng dụng công nghệ thông tin: Triển khai thiết kế trang Website cho 05 xã, phường (Hung Chiến, Thanh Phú, Phú Thịnh, Phú Đức, An Lộc) và nâng cấp trang Website thị xã; lắp đặt wifi tại 40 nhà văn hóa khu phố, ấp thuộc xã Thanh Phú và các phường trên địa bàn.

Với những hoạt động nêu trên trong năm 2024, UBND thị xã Bình Long không tiếp nhận trường hợp nào đơn tố cáo, kiến nghị về tham nhũng và cũng không có trường hợp tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

### **3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân**

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực. Thực hiện việc lãnh đạo trực, tiếp công dân định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện nghiêm túc, vì vậy những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết kịp thời. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, từ đó góp phần hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội cũng được UBND thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành vận dụng một cách linh hoạt để đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân.

Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay tình hình khiếu kiện không có vụ việc phức tạp, đông người làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn của thị xã. Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã Bình Long đã tiếp 112 lượt người, trong đó: Lãnh đạo thị xã tiếp 109 lượt người, cán bộ tiếp thường xuyên 03 lượt người. tổng đơn thư tiếp nhận 29 đơn: trong đó 23 đơn kiến nghị, phản ánh; 06 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo; giải quyết xong 24/29 đơn gồm: 21 đơn kiến nghị, phản ánh, 03 đơn khiếu nại; 05 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đang giải quyết.

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri: UBND thị xã tiếp nhận 35 ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, bảy HĐND khóa XII. Kết quả: đã chỉ đạo các ngành tham mưu giải quyết 35/35 ý kiến đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế, như: công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác dẫn đến một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn phải gia hạn thời gian giải





quyết.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tham mưu, giải quyết đơn thư của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa được thường xuyên, kịp thời. Công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo chủ yếu tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị.

#### **4. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực... công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua đã được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, cán bộ công chức trong đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản và các khoản chi ngân sách Nhà nước; công khai tài chính, công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; niêm yết tại nơi làm việc các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết các công việc liên quan đến người dân và tổ chức, doanh nghiệp. UBND thị xã tiến hành rà soát, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan Nhà nước.

Các đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực; đã triển khai thực hiện rà soát văn bản pháp quy, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thủ tục không gây lãng phí về thời gian và tiền bạc; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, từng bước nâng cao uy tín của chính quyền trong công tác quản lý Nhà nước.

Thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán hàng năm, kế hoạch xây dựng cơ bản, công khai quy trình thu và sử dụng các loại Quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân... để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Do được tuyên truyền và phổ biến rộng rãi, toàn thể cán bộ công chức trong các đơn vị đã có ý thức tiết kiệm trong mọi hoạt động tại cơ quan, sử dụng tiết



kiệm và không gây lãng phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sử dụng đúng mục đích những tài sản của cơ quan góp phần tiết kiệm ngân sách. Trong năm 2024, chưa phát hiện các hành vi lãng phí.

Tuy nhiên tại một số đơn vị có triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng chưa thật sự hiệu quả, ý thức tiết kiệm của một số ít cán bộ công chức, viên chức chưa cao; đồng thời chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm ảnh hưởng đến việc đánh giá, tổng hợp tình hình chung của thị xã.

### **5. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội**

Tình hình an ninh chính trị: Trong năm 2024, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững, ổn định, các ngành chức năng đã làm tốt công tác nắm tình hình về ANCT, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó đã kịp thời phát hiện và giải quyết, không để xảy ra bị động bất ngờ, diễn biến tình hình, vụ việc phức tạp.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, qua đó các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Ngành Công an phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức nhiều đợt truy quét, tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều vụ án có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Trật tự an toàn xã hội: Trên địa bàn thị xã xảy ra 41 vụ giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 20 vụ 97 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội ít hơn 17 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 37 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, không tăng/giảm so cùng kỳ năm trước; không phát hiện vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 32 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, nhiều hơn 04 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 22 vụ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, ít hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm trước;

Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ TNGT nghiêm trọng trên tuyến đường Công an thị xã phụ trách, chết 03 người, không có người bị thương (so với cùng kỳ năm 2023 không tăng/giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương). Tuần tra kiểm soát phát hiện 2.229 trường hợp vi phạm. Tổng xử phạt hành chính với tổng số tiền là 6.010.093.000 đồng.

## **II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025**

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo của UBND thị xã. Ban pháp chế HĐND thị xã kiến nghị một số nội dung sau:

1. Cần có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp,



kéo dài trên địa bàn thị xã trước và trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao;

3. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các lĩnh vực có dư luận tiêu cực, tham nhũng phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị;

4. Tiếp tục chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo các ngành tăng cường tham mưu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025.

5. Kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Tăng cường công tác quản lý giá cả, quản lý thị trường, chống đầu cơ, gian lận trong thương mại, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất bảo quản thực phẩm; Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

6. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, khai thác tốt nguồn thu phát sinh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và kê khai nộp thuế. Đảm bảo tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước gắn với giữ nghiêm kỷ luật tài chính. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách nhà nước.

7. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và có những biện pháp phòng ngừa kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đặc biệt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không để lây lan tái phát; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa, bão.

8. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu nhằm không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

9. Thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo; thúc đẩy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

10. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an



ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Tăng cường các giải pháp kiềm giảm tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. Chuẩn bị hồ sơ, điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Tiếp tục duy trì các ca kíp trực chiến đấu, chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

11. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và tổ chức tốt kế hoạch kiểm tra, bình xét khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa năm 2025 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào "TĐĐKXDĐSVH" năm 2025; tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa – thông tin, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết...

12. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, nhằm giảm các loại tội phạm và giảm các tiêu chí về giao thông

13. Duy trì công tác tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã đối với các báo cáo của UBND thị xã trình tại kỳ họp thứ 17. Ban Pháp chế báo cáo và kính trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. HĐND, UBND thị xã;
- TT. UBND TTQVN thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Hiền**